

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๓๖๑๐๓

สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
๒๕๕ หมู่ ๘ ถ.ศิริรัฐยา ต.ธงชัย
อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศาสตร์สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบฟอร์มที่ ๑ แบบสำรวจจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แบบฟอร์มที่ ๒ แบบสำรวจจำนวนบ้านหนังสือชุมชนฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบฟอร์มที่ ๓ แบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงาน กศน. แจ้งว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน. จัดทำยุทธศาสตร์เร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสทางการศึกษาย่างมีคุณภาพสำหรับประชาชนนอกระบบโรงเรียนนั้น

ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอให้สำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสำรวจข้อมูล เพื่อสำนักงาน กศน. จะนำข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์ในภาพรวมเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการดังนี้

๑. ให้สำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร มอบให้ กศน. อำเภอสำรวจจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือในหมู่บ้าน และจัดทำจำนวนและรายชื่อผู้ไม่รู้หนังสือ ที่ กศน. อำเภอ จะสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือได้สำเร็จภายในกันยายน ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โดยรูปแบบอาสาสมัคร ครู กศน. และอื่น ๆ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือสำหรับคนไทย ซึ่งจะกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขอให้กรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

๒. ให้สำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครสำรวจข้อมูลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการด้วยการประสานรับบริจาคหนังสือพิมพ์ วารสาร และหนังสือต่าง ๆ จากผู้มีจิตศรัทธาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้บทวนและคัดกรองเฉพาะบ้านหนังสือชุมชนที่มีความพร้อม มีความเข้มแข็งสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ให้สำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สำรวจและประเมินความต้องการสาขาอาชีพในการจัดการศึกษาด้านอาชีพตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ที่ต้องสอดคล้องกับบริบทและความต้องการในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของพื้นที่แต่ละจังหวัด ทั้งนี้ให้เรียงลำดับสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวได้ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

/สำนักงาน...

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ขอให้สถานศึกษาดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลดังกล่าว
ตามแบบฟอร์มดังลิงก์ที่ส่งมาด้วย พร้อมส่งข้อมูลไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ในรูปแบบเอกสารและ
ไฟล์ Excel ทาง E-Mail : pet_nfe@hotmail.com ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ pet.nfe.go.th/m_site/

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางทองสุข รัตนประดิษฐ์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

โทรศัพท์ ๐-๓๒๔๒-๖๒๐๘

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๒๐๘